



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภพ. โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘

ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๕๕๙๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเสนอขอรับสิทธิบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก. ในสังกัด สภ.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๙.๒๕๓/ว ๔๒ ลง ๒๘ ก.ย.๖๑ ประสานขอให้ทุกหน่วยดำเนินการเสนอเรื่องขอรับสิทธิบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ โดยให้ทำการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องให้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างเคร่งครัด นั้น

เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการประจำส่วนราชการคณะที่ ๑ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ยังมีหน่วยต้นสังกัดบางหน่วยงานได้เสนอเรื่องขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจ โดยได้พิจารณาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องตรงกับหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๗, ๘ หรือ ๑๑ ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอรับสิทธิบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเป็นไปอย่างถูกต้องจึงขอประสานงานมาเพื่อให้หน่วยพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาสิทธิของข้าราชการตำรวจที่จะพึงได้รับตามลักษณะของพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดขึ้น (เป็นรายบุคคล) เช่น กรณีต่อสู้, ถูกประทุษร้าย, อุบัติเหตุ ป่วยเจ็บถึงแก่ความตาย เป็นต้น อย่างละเอียด ตลอดจนดำเนินการเรื่องเสนอขอรับสิทธิ รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับสิทธิให้เป็นที่เรียบร้อยตามกระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับสิทธิ ตามระเบียบฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน

๒. เรื่องใดหรือข้าราชการตำรวจรายใด หากมีพฤติกรรมดีมีสุราหรือของมีนเมาอย่างอื่นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่, ขับขี่รถในขณะที่เมาสุราหรือของมีนเมาอย่างอื่นไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ, ขับขี่รถด้วยความเร็วหรือฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเครื่องหมายจราจรโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน อันเป็นความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเอง กรณีเหล่านี้ คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ได้วางแนวทางการพิจารณาไว้มิให้ได้รับสิทธิบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ปรากฏตามตัวอย่างที่แนบมาท้ายนี้) ขอให้ศึกษาตัวอย่างของแนวทางการพิจารณาประกอบการดำเนินการเรื่องเสนอขอรับสิทธิ

๓. เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาสิทธิ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ควรมีก้องหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีติดตั้งประจำตัวเพื่อบันทึกภาพในขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด หรือเข้าระงับเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งขอให้ตรวจความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑, ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิ และตัวอย่างแนวทางการพิจารณาสิทธิบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ โดยการพิมพ์ <https://bit.ly/35RcUKk> หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.personnelpolice.com> (กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล) และหากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดให้ประสานงานไปยัง ฝ่ายความชอบ ทพ. อาคาร ๕ ชั้น ๖ ตร. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๒ ๔๙๒๑ หรือ ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๓๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และแนวทางอย่างเคร่งครัด



พล.ต.ต.

(อนุชา รมยะนันท์)

รอง ผบช.๑ พรท.ผบช.สภพ.

ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการประจำส่วนราชการคณะที่ ๑